

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Của ứng cử viên: Mai Xuân Thắng ứng cử Đại biểu HĐND  
huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

---

- *Kính thưa:.....*
- *Kính thưa các vị cử tri !*

Tôi tên là: **Mai Xuân Thắng**, sinh ngày 01 tháng 11 năm 1970;

Chức vụ, đơn vị công tác: **Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

Sau các vòng hiệp thương của UBMTTQ, sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Tôi được UBMTTQ Việt Nam Huyện và Ủy ban bầu cử huyện Hữu Lũng giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Minh Tiến; Vân Nham; Thanh Sơn và Đồng Tiến. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân.

Tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri huyện nhà.

- *Kính thưa các vị đại biểu !*
- *Kính thưa các vị cử tri !*

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế của tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của Huyện và các xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 nơi ứng cử. Tôi xin đề ra chương trình hành động với những nội dung sau:

**Trước hết** Tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND huyện Cụ thể:

- *Đổi mới, cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND các cấp*

+ Sau mỗi kỳ họp HĐND, đồng thời với việc đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp trước, Thường trực HĐND các cấp tổ chức họp liên tịch với UBND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan

thống nhất chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp tiếp theo để sớm triển khai công tác chuẩn bị.

+ Tài liệu kỳ họp gửi đến các Ban HĐND thẩm tra phải đúng thời gian quy định, không thẩm tra các nội dung gửi chậm. Các Ban HĐND chủ động nghiên cứu, khảo sát, thẩm tra bằng nhiều hình thức; cần tham vấn ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp để đảm bảo sự phù hợp và tính khả thi khi nghị quyết được ban hành.

+ Chỉ đạo, tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND họp Tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp; nêu rõ nội dung chưa thống nhất, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và đề xuất, kiến nghị về giải pháp.

+ Cần rút ngắn thời gian trình bày các văn bản tại kỳ họp, dành nhiều thời gian cho thảo luận. Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, ngoài việc chuẩn bị báo cáo đầy đủ gửi trước để đại biểu nghiên cứu, phải có báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp.

+ Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp: Đại biểu HĐND các cấp đặt câu hỏi để trao đổi với người trả lời chất vấn theo hướng đối thoại, tranh luận làm rõ trách nhiệm và các giải pháp thực hiện. Đối với những vấn đề có liên quan đến nhiều ngành, Chủ tọa kỳ họp nên mời lãnh đạo UBND cùng cấp trả lời. Chủ tọa kỳ họp kết luận về phiên chất vấn, làm cơ sở theo dõi, giám sát việc thực hiện của người trả lời chất vấn. Trường hợp cần thiết, HĐND các cấp ra nghị quyết về phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND cần tổ chức chất vấn tại các phiên họp Thường trực HĐND.

*- Cải tiến, đổi mới trong hoạt động giám sát*

+ Hoạt động giám sát chuyên đề cần phải được tăng cường thực hiện. Theo đó, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và mỗi Ban HĐND thực hiện hằng năm từ 2 đến 3 cuộc; nội dung giám sát là những vấn đề trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc cho người dân thông qua dư luận, thông tin, báo chí, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

+ Đề đề cương báo cáo giám sát đúng trọng tâm và đủ các thông tin phục vụ cho nội dung giám sát, việc dự thảo đề cương báo cáo giám sát cần được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của đối tượng giám sát, các thông tin phản ánh trên báo chí, qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và có thể tham khảo đề cương của HĐND các địa phương khác...

+ Kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo và khảo sát thực tế. Thành viên Đoàn giám sát phải nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ các báo cáo, kết hợp với xem xét các hồ sơ cần thiết có liên quan, ý kiến cần có tính chất vấn, phản biện... đặc biệt, cần thu thập thêm thông tin tại các buổi khảo sát thực tế, có xác minh tại chỗ để làm căn cứ kết luận, kiến nghị sau giám sát.

+ Báo cáo, kết luận giám sát phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực, sát thực tế và quan trọng nhất là phải chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cụ thể, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, nêu ra được những kiến nghị, đề xuất rõ ràng, chính xác, phù hợp, khả thi để các cơ quan tổ chức thực hiện được, tránh việc kết luận, kiến nghị chung chung, gây khó khăn cho việc thực hiện.

+ Trước các kỳ họp thường kỳ của HĐND tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các cơ quan đơn vị, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND đề trình HĐND. Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát chỉ chấm dứt khi các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành các kết luận, kiến nghị.

*- Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri:*

+ Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự. Đại biểu HĐND các cấp cần trực tiếp gặp gỡ cử tri trong không khí cởi mở, dân chủ; dành thời gian để cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị, "nghe cử tri nói". Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, nhất là các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND khi có yêu cầu để trả lời, giải trình những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình trước cử tri, "nói cho cử tri hiểu". Đối với những vấn đề chưa giải quyết ngay được thì cần phải xác định lộ trình cụ thể. Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri đến khi được xử lý thỏa đáng.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

*- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND các cấp với UBND, UBMTTQVN và các cơ quan liên quan:*

Thường trực HĐND các cấp chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp để giải quyết các công việc có liên quan, nhất là việc thống nhất chuẩn bị chương trình các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát và giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn của HĐND, tổ chức kỳ họp HĐND, các cuộc họp Thường trực HĐND, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp...

*- Nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp:*

Mỗi đại biểu HĐND phải xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ là "người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương". Từng đại biểu phải tự nâng cao năng lực, kỹ năng của mình; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của đại biểu, thể hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong các hoạt động này. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND thông qua nhiều hình thức như: hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, hướng dẫn bằng văn bản, trao đổi kinh nghiệm.

**Thứ hai,** Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho huyện có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch, vấn đề vệ sinh môi trường...


**Thứ ba,** tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của Người dân. Quan tâm đến phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp. Phát triển công nghiệp, du lịch, môi trường. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, các chính sách về an sinh xã hội...

**Thứ tư,** Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND huyện vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp Tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

***Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và toàn thể cử tri !***

Hữu Lũng, ngày 10 tháng 5 năm 2021  
**Người xây dựng chương trình hành động**



**Mai Xuân Thắng**